

# BỘ ĐỘI CỤ HỒ NOI GƯƠNG



**Thầy và trò trường TH Phan Bội Châu thi đua lập thành thành tích chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2022)**

Chúng ta thường gọi các anh bằng cái tên chung biết bao tin cậy, tự hào: Anh bộ đội! Nếu cần tìm những mẫu mực, những ước mơ, bản lĩnh hành động, tình yêu cao đẹp... hãy đến với các anh!

Những người chiến sỹ mang theo nghĩa khí của người chiến sỹ Cần Giuộc, hào khí của dân tộc chiến đấu vì độc lập, vì hạnh phúc của nhân dân. Những người chiến sỹ theo tổng khởi nghĩa giành chính quyền cùng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!

## **CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22-12 CỦA LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC PHAN BỘI CHÂU:**

Ngày 22/12 là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với cán bộ, giáo viên và các em học sinh của trường Tiểu học Phan Bội Châu. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam 22-12, để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cả cuộc đời cho Tổ quốc, cho quê hương. Nhằm giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc ngày 19/12/2022 Liên đội cùng các thầy cô giáo trường Tiểu học Phan Bội Châu đã tổ chức tuyên truyền ngày QĐND Việt Nam. Qua các hoạt động đó, đã giáo dục cho các em hiểu, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, biết tưởng nhớ đến công lao to lớn

của các anh hùng, nhớ ơn đến những người đã hi sinh xương máu lẫn tinh thần cho nền độc lập của dân tộc, sự bình yên của quê hương. Thể hiện lòng biết ơn và quý trọng đối với các cô, chú bộ đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc.

**Sau đây là một số hình ảnh các hoạt động của nhà trường.**



### **Hoạt động Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam của trường TH Phan Bội Châu năm học 2022-2023**

Chương trình được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa. Học sinh toàn trường được ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam qua chơi trò chơi trả lời các câu hỏi ôn lại truyền thống của QĐND Việt Nam. Các em rất hứng thú, tất cả các em học sinh toàn trường đều năng nổ tham gia.



### **Học sinh hưởng ứng tham gia trả lời các câu hỏi**

Những em trả lời đúng sẽ được BTC trao một phần quà để tuyên dương. Bên cạnh những nụ cười chiến thắng cũng có những nỗi buồn, sự tiếc nuối trên khuôn mặt của các bạn nhỏ.



### **Ban tổ chức trao phần quà cho các bạn**

Bên cạnh đó, để chào mừng “Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 - 12”. Trường TH Phan Bội Châu đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, sân chơi cho học sinh trong trường, đồng thời giúp các em có cơ hội cọ xát trong thi đấu, nâng cao tư duy và về thể chất đó là môn “bóng đá mini và cờ vua cấp trường”. Nhờ đó nhà trường thường xuyên bồi dưỡng các thế hệ trẻ, từ khối lớp nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia các hoạt động rèn luyện.



### **Hình ảnh các cầu thủ nhỏ chuẩn bị ra sân thi đấu**

Sau những ngày tập luyện của các vận động viên nhí, dưới sự huấn luyện của các thầy giáo cũng như phụ huynh đã đem đến cho các con những kỹ thuật cơ bản, giúp các con tự tin trên sân cỏ.

Với lòng yêu bóng đá và sự quyết tâm giành giải, các cầu thủ trường TH Phan Bội Châu đã thi đấu rất hăng say tạo nên sự thành công của giải bóng.



***Hình ảnh cầu thủ nhí tham gia đá bóng hào hứng trên sân.***

Sau gần 2 tuần tham gia đấu các vòng loại và vào vòng tranh giải nhất, nhì các cầu thủ đã đem đến kết quả vô cùng tuyệt vời.



**Đội bóng duy nhất tham gia để lại cho các thầy cô thật nhiều cảm xúc, những lời nói hồn nhiên, mộc mạc, chất phát của các bạn học sinh lớp 5E. “ Đôi chân trần”**

Liên đội trường TH Phan Bội Châu phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, thầy giáo phụ trách bộ môn giáo dục thể chất đã tổ chức thành công Hội thi đấu cờ vua trong học sinh giữa các lớp.



**Cuộc thi được các em học sinh tham gia hào hứng và sôi nổi**



**Các trận đấu được diễn ra vô cùng kịch tính**

Sau khi hội thi kết thúc, xin chúc mừng các đội tuyển nam và nữ của các lớp đã chiến thắng. Qua hội thi, mong rằng các em thêm yêu thích môn thể thao trí tuệ này, ngày càng mở rộng tham gia chơi nhiều hơn trong các giờ ra chơi để giảm căng thẳng học tập và rèn cho các em tính sâu sắc, cẩn thận, chắc chắn và suy nghĩ, tư duy trí tuệ để giúp cho việc học tập được tốt hơn.

**Hướng tới ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày 22 tháng 12 năm 2022 trường Tiểu học Phan Bội Châu cô và trò cùng ôn lại những trang sử hào hùng của anh bộ đội cụ Hồ.**



**Cô và trò tới thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng.**



**Tổng phụ trách đội và đại diện của nhà trường đến tặng quà cho Đội sản xuất 12,  
Công ty cà phê 15 – Quân Khu 5**